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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายศักดิ์ดา  อุปค า  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๓ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๔ นายเจริญ  ญาสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๕ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๖ นายสมยศ  ไชยนันตา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๗ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๘ นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ๙ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐ นายอนุพงษ ์ธิรินทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
๑๑ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
12 นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
13 จ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางอ าไพ  อวนศรี  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  2 นายถาวร  สืบคุณะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  3 นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  4 นางสมพร  สีเขียว  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๖ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๗ นายสันทนา  ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  8 นางเพลินพิศ  สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  9 นายกิตติพงษ์  ขัตติ  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 
10 นายธีรวุฒิ   สีพิราม  นักวิชาการป่าไม้ 
11 นายวิบูลย์ศักดิ์  ชีวพันธุ์  จนท.อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
12 นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
13 นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
14 นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



~ ๒ ~ 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.๓๐ น. 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาลงทะเบียนครบองค์ประชุม จึงขอ 
เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนเชิญนายศักดิ์ดา อุปค า ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เปิดการ

ประชุมสภา เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ บัดนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายศักดิ์ดา อปุค า  - เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล, ท่านคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาล และผู้ เข้ าร่ วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ สภาเทศบาลได้แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวน 7 ท่าน วันนี้ สภาเทศบาลขอมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการ  
ทุกท่าน ขอให้ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมารับเกียรติบัตรด้วย ดังรายชื่อต่อไปนี้ นาย
เจริญ ญาสิทธิ์, นายวสันติ์ ปราบพุทจา, นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง, นายนเรศน์ ถาวร, 
นายสมยศ ไชยนันตา, นายปริญญา สุวรรณศร และนายธนกฤต สัญญาเขื่อน 

   - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีสมาชิกสภา

ท่านใดแจ้งขอแก้ไข/เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ หากมี ให้ยกมือพ้นศรีษะและ
เสนอถ้อยค าที่ต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ ตัดทอน ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม 

 

  -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 
  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๗๖ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุม อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน  
  ๑2 เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร “รับรองรายงานการประชุม”     โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกสภาท่านใด           “ไม่รับรองรายงานการประชุม”    โปรดยกมือขึ้นครับ   
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันที่ 13 
สิงหาคม 2564 มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง 
๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
 
 



~ ๓ ~ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายศักดิ์ดา อปุค า  - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถามการจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่าน
ระเบียบวาระนี้ไป 

  

  - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
๔.๑  ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ในวาระนี้เป็นวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ สภาเทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาเทศบาลฯ จ านวน ๗ ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา 

 

นายเจริญ ญาสิทธิ์ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายเจริญ  ญาสิทธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่าง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขอเรียนชี้แจงในที่
ประชุมสภาเพ่ือได้รับทราบว่า คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณา    
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แล้ว 
ภายในก าหนดระยะเวลาเสนอ  ค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา 
๔ วัน  คือ 

   ๑)  เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๒)  วันอังคาร ที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๓)  วันพุธ ที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕๖4   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๔)  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 

รวมระยะเวลาการยื่นค าขอแปรญัตติ จ านวน ๒๗ ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่น
เสนอค าขอแปรญัตติ คือห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ซึ่งภายใน
ระยะเวลาการเปิดให้เสนอค าขอแปรญัตติจนถึงเวลาสิ้นสุด ปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหาร
เทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดยื่นค าขอแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

  

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 อย่างรอบคอบโดยละเอียดแล้ว ไม่มีการแก้ไข เพ่ิมเติม  
ในตอนหรือข้อใด ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ร่างเดิม ตามที่นายกเทศมนตรีต าบล  
ห้างฉัตรแม่ตาลได้เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล มาทุกประการ      
ด้วยเสียง 6 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ) จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือด าเนินการพิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป 
ขอขอบคุณครับ 



~ ๔ ~ 
 
นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้กล่าวในที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ หลังจากได้รับทราบรายละเอียดจากท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอเรียน

เชิญครับ 
 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล, ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กล่าวรายงานมา ดิฉัน   
ขอกล่าวโดยสรุปว่า ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ได้ตั้งงบประมาณรายรับไว้ที่ 45,620,000.-บาท และรายจ่ายก็ตั้งไว้ที่ 
45,620,000.-บาท เช่นเดียวกันเป็นงบประมาณแบบสมดุล ซึ่งรายละเอียด
โครงการก็อยู่ในร่างเทศบัญญัติฯ ตามที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบแล้ว     
ในส่วนของการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายฯ ก็จะลงนามประกาศใช้หลังจากที่
ท่านสมาชิกได้ลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ทุกท่านอีกครั้งค่ะ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่าง   
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แจ้ง และที่ประชุม

มีมติ เอกฉันท์ เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เดิม ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้เสนอ
ต่อสภาเทศบาลมาทุกประการ จึงขอผ่านวาระนี้เข้าสู่วาระท่ี ๓ ขั้นลงมต ิ

  -  ที่ประชุมรับทราบ 
 

       ๔.๒ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ) 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไม่มีการอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 

-  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็น         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หรือไม่  
 

  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล)   

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ     โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ  โปรดยกมือขึ้นครับ   
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มติเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,      
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่  
๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบรับรองการจัดตั้งส านักงานหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติดอยขุนตาล ที่ ขต.3 (ปางม่วง) เป็นการขอใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่
ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่ และตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ 
ใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 หมวด 3 ข้อ 12 (6) 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีในการขอความเห็นชอบรับรองการจัดตั้ง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ส านักงานหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ที่ ขต.3 (ปางม่วง) เป็นการขอใช้

ประโยชน์จากพ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ในพ้ืนที่ที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้ งอยู่ และตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการ ใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 หมวด 3 ข้อ 
12 (6) ขอเชิญท่านนายกฯ อ าไพ อวนศรี นายกเทศมนตรีฯ ได้อธิบายชี้แจงต่อ      
ที่ประชุมสภา เพ่ือให้สภาได้พิจารณาก่อนลงมต ิ

 

นางอ าไพ  อวนศรี -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล, ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ขออนุญาตเข้าท า

ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยขุนตาล เพ่ือจัดตั้งเป็นส านักงานหน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลที่ ขต 3 (ปางม่วง) ต าบลห้างฉัตร เนื้อที่ 9.43 ไร่ 
ตามระเบียบกฎหมาย ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์   
จะใช้พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา 
การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีอ านาจประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าว
เป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนได้ และบริเวณดังกล่าวมิให้
น ามาตรา 14 และมาตรา 16 มาใช้บังคับแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
นั้น และรวมถึงระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน 
หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2563 จะต้องมีเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความ
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เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ เช่นบ้านปางม่วง อยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ดิฉันได้รับหนังสือจากอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
จึงได้ท าญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบรับรองการจัดตั้งส านักงานหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่ งชาติดอย     
ขุนตาล ที่ ขต.3 (ปางม่วง) เนื้อที่ 9.43 ไร่ การขอใช้ประโยชน์ในครั้งนี้อุทยานก็ 
แจ้งว่าจะยังให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ ไม่ได้เป็นการยึดไปเลย ขอให้ท่านสมาชิก
พิจารณาว่าเป็นประโยชน์ ส านักงานอยู่ในพ้ืนที่เราจึงต้องมาขอความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเรา 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เชิญสมาชิกสภาอภิปรายก่อนลงมติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง - เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภา 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเขต 1  
ส าหรับญัตตินี้ ส านักงานหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลได้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ของเราแล้ว เพ่ือจะท าให้ถูกต้องตามระเบียบ ตามมติคณะรัฐมนตรี หลังจากที่
หน่วยงานได้ท าหนังสือมาก็ได้มาชี้แจงต่อผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ชาวบ้านก็ได้
ประชาคมแล้ว ซึ่งหน่วยงานก็ได้ชี้แจงว่า หากประชาชนจะเข้าไปหาของป่าเล็ก ๆ 
น้อยๆ เช่น เก็บเห็ด หาหน่อไม้ เข้าไปได้  ดูแล้วไม่มีปัญหาระหว่างหน่วยงานกับ
ประชาชน ถือเป็นการดีครับ ผมขอเห็นชอบครับ 

 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง - เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภา 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอาทิตย์ แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเขต 1 ตาม
ญัตตินี้ทางอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลมาขอใช้ พ้ืนที่ ในการรับรองการจัดตั้ง
ส านักงานหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาท าความเข้าใจและจะได้
จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้ชาวบ้านเข้าไปหาของป่า เช่น เก็บเห็ด หาหน่อไม้ ได้ 
ตามกฎหมายต้องมาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเรา ก็ถือว่าเป็นการดีที่จะ
เห็นชอบที่จะให้อุทยานแห่งชาติใช้ประโยชน์ในส่วนของการตั้งส านักงานฯ เพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

 

นางอ าไพ อวนศรี - ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือ 
นายกเทศมนตรีฯ  จะได้อธิบายชี้แจงถึงบันทึกข้อตกลงที่จะท าร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แน่นแฟ้น 

ก่อนที่จะพิจารณาลงมติค่ะ และจะถ่ายเอกสารบันทึกข้อตกลงฉบับนี้แจกให้ทาง
สมาชิกสภาทุกท่านเพ่ือจะได้ไปท าความเข้าใจกับพ่ีน้องชาวบ้านค่ะ 

 

นายกิตติพงษ์  ขัตติ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล, ท่านนายกเทศมนตรีต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย    
กิตติพงษ์ ขัตติ  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ขอน าเรียน
บันทึกข้อตกลงที่ได้น ามาให้ท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลและท่าน
ผู้ใหญ่บ้านบ้านปางม่วง หมู่ 9 ที่จะลงนามร่วมกัน ให้ทุกท่านทราบก่อนจะพิจารณา
ลงมติ ดังนี้ บันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล ตามมาตรา 65 แห่ง
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พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
และเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล และหมู่บ้านปางม่วง  ข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2564  ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล หมู่บ้านปางม่วงมีความประสงค์ให้ราษฎรในท้องที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร   
แม่ตาล ซึ่งมีที่ตั้งหมู่บ้านติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เข้ามาเก็บหา
หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล 
ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.2562 ในท้องที่
รับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ขต.3(ปางม่วง) ให้เป็นไปเพ่ือการ
ด ารงชีพตามสมควร และต้องเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือแก้ไขปัญหาการด ารงชีพ
ตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ราษฎร ที่เข้ามาเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
เกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 ต้องให้ความร่วมมือส าหรับการตรวจค้นแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยขุนตาล เพ่ือค้นหาวัสดุหรืออุปกรณ์ที่อาจน าไปสู่การกระท าความผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในท้องที่ของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
 2. ราษฎร ที่เข้ามาเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
เกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชา ติ 
พ.ศ. 2562 ท้องที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายอันสมควร
แก่เหตุ 
 3. ราษฎร ที่เข้ามาเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
เกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 จะต้องไม่กระท าการอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
 4. ราษฎร ที่เข้ามาเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
เกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 ต้องร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพภายในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
 บันทึกฉบับนี้ได้ท าขึ้นไว้สามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน และได้อ่านให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจข้อความโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 - นายวิบูลย์ศักดิ์ ศิริพันธุ์ ต าแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ขต. 3 (ปางม่วง) 
 - นางอ าไพ อวนศรี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 - นายผัด สันวันดี   ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก 

   - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 



~ ๘ ~ 
 
นายศักดิ์ดา อปุค า  - สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้ รับรองการจัดตั้งส านักงานหน่วยพิทักษ์อุทยาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  แห่งชาติดอยขุนตาล ที่ ขต.3 (ปางม่วง)  โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้ รับรองการจัดตั้งส านักงานหน่วยพิทักษ์อุทยาน

แห่งชาติดอยขุนตาล ที่ ขต.3 (ปางม่วง)  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ รับรองการจัดตั้งส านักงานหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติดอยขุนตาล ที่ ขต.3 (ปางม่วง) เป็นการขอใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่   
ที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่ และตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ 
ใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 หมวด 3 ข้อ 12 (6) 
มติเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธานสภา) 

 
 5.2 ญัตติขอความเห็นชอบให้เทศบาลต าบลห้างฉัตรท ากิจการนอกเขต การ

จัดซื้อที่ดินส าหรับสร้างสระพักน้ าดิบและเดินระบบท่อส่งน้ าดิบที่อยู่นอกเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลห้างฉัตร โดยอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพื่อ
รองรับการผลิตน้ าประปาสะอาดส าหรับการอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีในการขอความเห็นชอบให้เทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาลฯ     ห้างฉัตรท ากิจการนอกเขต การจัดซื้อที่ดินส าหรับสร้างสระพักน้ าดิบและเดินระบบ

ท่อส่งน้ าดิบที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร โดยอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพ่ือรองรับการผลิตน้ าประปาสะอาดส าหรับการอุปโภค 
บริโภคให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร ขอเชิญท่านนายกฯ อ าไพ 
อวนศรี นายกเทศมนตรีฯ ได้อธิบายชี้แจงต่อที่ประชุมสภา เพ่ือให้สภาได้พิจารณา
ก่อนลงมต ิ

 

นางอ าไพ  อวนศรี -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล, ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรได้ท าหนังสือแจ้งขอท ากิจการ

นอกเขตกับเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการจัดซื้อที่ดินส าหรับสร้างสระพัก    
น้ าดิบและเดินระบบท่อส่งน้ าดิบที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร เพ่ือ
รองรับการผลิตน้ าประปา เนื่องจากว่า น้ าประปาของเทศบาลต าบลห้างฉัตรประสบ
ปัญหาในเรื่องของน้ าตื้นเขิน ชุมชนก็ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ท าให้การเก็บกักน้ าไม่เพียงพอ
ต่อการขยายตัวของชุมชน ท าให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร
เดือดร้อนในเรื่องของน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การท ากิจการนอกเขตจะต้องขอความเห็นชอบจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกัน หากว่ามีการซื้อที่ในเขตเทศบาลต าบล  
ห้างฉัตรแม่ตาล แต่ก่อนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอให้ท่านพิจารณาว่า        



~ ๙ ~ 
 

การจัดซื้อที่ดินส าหรับสร้างสระพักน้ าดิบและเดินระบบท่อส่งน้ าดิบของเทศบาล   
ห้างฉัตรมีประโยชน์และผลกระทบที่จะตามมาเป็นเช่นไร หากอนุญาตแล้วผลกระทบ
ที่จะตามมาในอนาคตจะแก้ไขอย่างไร อยากจะให้ทางสมาชิกพิจารณาอย่างถ้วนถี่ 
การขอท ากิจการนอกเขตหากเราด าเนินการพิจารณาแล้วจะมีผลกระทบอย่างไร    
ขอฝากทางท่านสมาชิกด้วย ดิฉันขอน าเรียนว่าเทศบาลต าบลห้างฉัตรประกอบด้วย 
หมู่ 1 หมู่ 2 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย หมู่ 3 ถึง หมู่ 9 เป็น
ต าบลเดียวกัน แต่เนื่องจากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสองแห่ง เทศบาลต าบล
ห้างฉัตรจึงมาขอความเห็นชอบที่เทศบาลเรา ดิฉันจึงยื่นญัตติต่อสภาในการพิจารณา
ว่าเทศบาลต าบลห้างฉัตรจะมาซื้อที่ดินในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล แต่     
ไม่สามารถระบุจุดพิกัดได้ว่าจะจัดซื้อตรงไหน เนื่องจากว่าอาจจะเป็นการล็อคสเปก 
เพราะฉะนั้นขอให้สมาชิกสภาพิจารณา ในการจัดซื้อที่ดินในการสร้างสระกักเก็บน้ า
และผลกระทบกับเราหรือไม่ ขอให้สภาได้พิจารณาด้วยค่ะ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เชิญสมาชิกสภาอภิปรายก่อนลงมติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายนเรศน์ ถาวร - เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภา 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนเรศน์  ถาวร สมาชิกสภาเขต 1 ญัตติที่ 5.2 
การขอความเห็นชอบในการท ากิจการนอกเขตของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ในการ
จัดซื้อที่ดินส าหรับสร้างสระพักน้ าดิบและเดินระบบท่อส่งน้ าดิบที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลห้างฉัตร ผมคิดว่าขอให้ทางท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารได้จัดเตรียม
เอกสารให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาอีกครั้ง เพราะญัตติที่ขอมาไม่มีเอกสาร
มากพอที่จะมาแสดงหรือยืนยัน ในการจัดซื้อหากจัดซื้อเหนือน้ า ระยะที่จะซื้อไม่ได้
ก าหนดไว้ หากซื้อจากเหนือน้ าขึ้นไปผลกระทบกับชาวบ้านเรามีมากที่สุด เพราะ
จัดซื้อถึงล าน้ าแม่ตาลแน่นอน ชาวนา ชาวสวนของเราใช้น้ าอยู่ตลอด ผมคิดว่า
เอกสารที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรน ามาแสดงให้สมาชิกพิจารณามีไม่มากพอ ผมจึง
อยากให้ท่านนายกฯ ประสานให้ทางเทศบาลต าบลห้างฉัตรเอาเอกสารมาแสดงให้
ครบกว่านี้ ก่อนจะท าญัตติเสนอเข้ามาให้สมาชิกได้พิจารณาอีกครั้ง ส าหรับญัตติที่
เสนอมาวันนี้ขอให้เลื่อนไปก่อนนะครับ 

 

นายวสันติ์ ปราบพุทจา - เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภา 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวสันติ์ ปราบพุทจา สมาชิกสภาเขต 1 ผมขอให้
เลื่อนการพิจารณาญัตติไปก่อน เพราะรอเอกสารให้ครบก่อน การขุดสระ การวางท่อ 
จะวางอย่างไร ขนาดเท่าไหร่ ขอให้มีแบบแปลนมาแสดง กลัวว่าจะไปกระทบต่อ
ชาวบ้าน อาจจะไปวางท่อผ่านที่ของชาวบ้าน ผลกระทบกับการใช้น้ าของชาวบ้าน 
โดยเฉพาะชาวนาที่ท านา ฝากท่านประธานสภาผ่านไปท่านนายกฯ ให้ท่านนายกฯ 
ได้ประสานกับท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร ขอเอกสาร แบบแปลน จุดพิกัดให้
สภาได้พิจารณาก่อนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพราะว่าการใช้ประโยชน์ การใช้
น้ าได้ใช้อยู่แล้ว การซื้อที่ดินส าหรับสร้างสระพักน้ าหากในอนาคตชาวบ้านได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ก็น าญัตติเสนอเข้ามาพิจารณาใหม่อีกครั้ง 

 



~ ๑๐ ~ 
 
นายปริญญา สุวรรณศร - เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภา 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายปริญญา สุวรรณศร สมาชิกสภาเขต 2 ผมขอให้
มีมติเลื่อนในการพิจารณาใหม่ ยังไม่ต้องมีการลงมติเห็นชอบครับ 

 

นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง - เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภา 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเขต 1 
ญัตติที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรขอท ากิจการนอกเขต ผมว่าก่อนที่จะให้สภามีมติ
พิจารณา ซึ่งไม่สามารถพิจารณาในวันนี้ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซับซ้อน  
ทางสภาไม่มีรายละเอียดที่มากพอ ทางสมาชิกจึงไม่สามารถลงมติได้  ขาด
รายละเอียดหลายอย่าง ทั้งจุดพิกัด รายละเอียดแบบแปลน โครงการ รายละเอียดใน
โครงการว่าจะสร้างแบบไหน ตรงไหน ไม่มีรายละเอียดให้เลยครับ การท ากิจการ   
นอกเขต เช่น ของเราที่ขอไปสร้างถนนในเขตคาบเกี่ยวกับเทศบาลต าบลเวียงตาล 
เทศบาลของเรามีรายละเอียดแจ้งให้สมาชิกเทศบาลต าบลเวียงตาลทราบทั้งหมด 
รายละเอียดโครงการ แบบแปลน จุดพิกัดโครงการ จะสร้างตรงไหน ยาวเท่าไหร่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นด้วยกับท่านนเรศน์ ท่านวสันติ์ ท่าน
ปริญญา ให้เลื่อนการพิจารณาไปก่อน หากได้รายละเอียดมากกว่านี้ ก็พร้อมจะให้
ความร่วมมือในการพิจารณา เพราะทั้งสองเทศบาลก็เป็นเทศบาลพ่ีเทศบาลน้องกัน 
เป็นสิ่งที่ดีครับเพื่อในอนาคตพ่ีน้องประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 

นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง -  ในเรื่องของการท ากิจการนอกเขตของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ในพ้ืนที่ที่จะจัดซื้อ
เจ้าของเรื่องจะซื้อจุดไหนก็ยังไม่สามารถบอกได้ จริงๆ แล้วเราต้องการเอกสาร 
กฎเกณฑ์ หลักฐานจากเทศบาลห้างฉัตร ถ้าเราบอกว่าเทศบาลต าบลห้างฉัตรให้    
แนวเขตพ้ืนที่จะพิจารณา หากผมดูแล้วพ้ืนที่น่าจะเป็นบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ในพ้ืนที่   
หมู่ 3 ชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่ หากประชาคมมาเรียบร้อย หลักการคืออนุญาตให้มา
ซื้อได้แต่ต้องมาประชาคมชาวบ้าน ถ้าประชาคมผ่านเสนอมายังสภา สภาก็จะ
สามารถอนุมัติได้ เพราะว่าไม่มีผลกระทบในส่วนของประชาชน เราต้องแจ้งว่า เรา
ยินดีที่จะพิจารณาให้ หากท่านท าประชาคมท าความเข้าใจกับชาวบ้านมาเรียบร้อย
แล้ว ให้ระบุว่าจะซื้อตรงไหน พิกัดใด ให้ผ่านชาวบ้านด้วย ท่านสมาชิกแจ้งว่าเอา
หลักฐาน หลักฐานของท่านคืออะไร โฉนดที่ดินหรือไม่ ประกาศจัดซื้อที่ดิน ท่านต้อง
ระบุพ้ืนที่ห่างเท่าไหร่ พิกัดใด ที่จะซื้อ หากจะขุดสระ แนวเขตที่ต้องการซื้อ เช่น ถ้า
ต้องการซื้อเขตบ้านปางม่วง จุดใด ถ้าสภาเห็นด้วยมีแนวคิดว่าต้องผ่านประชาคม     
ก็ต้องผ่านประชาคมชาวบ้าน ผมขอฝากทุกท่านว่า ท่านนายกฯ เองตัดสินใจไม่ได้ 
สภาก็ตัดสินใจไม่ได้ เพราะหลักฐานไม่มี ถ้าเอาแนวฝาย 4 ฝาย ฝายห้าต้างถึง      
ฝายหลวง เป็นพ้ืนที่หมู่ 3 หากซื้อนอกเหนือจากพ้ืนที่ก็ต้องมาพิจารณา หากสภา  
เห็นด้วย แต่ชาวบ้านประท้วง จะท าอย่างไร หากชาวบ้านอนุมัติ สภาค่อยอนุมัติ 

 

นางอ าไพ  อวนศรี -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล, ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกทั้งสองเขตได้อภิปรายว่าอยากให้นายกฯ ได้ประสานกับ

ทางนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรว่า โครงการต่าง ๆ ยังไม่ผ่าน ติดตรงไหน แต่หาก
ว่าเอาข้อมูลหรือรายละเอียดมาให้ได้มากที่สุด เรื่องการพิจารณาจะเห็นชอบหรือไม่ 
เป็นอีกเรื่องค่ะ ในภายภาคหน้าหากเราอนุมัติไปแล้วและมีผลกระทบต่อชาวบ้าน 



~ ๑๑ ~ 
 

ทางบริหารเห็นว่าจะต้องท าประชาคมชาวบ้านก่อน การท าประชาคมจะผ่านหรือไม่ 
เป็นเรื่องของชาวบ้าน เป็นเรื่องที่ดีของสมาชิกสภาทั้งสองเขตก่อนที่จะพิจารณา แต่
หากว่าประชาคมแล้วไม่ผ่าน ก็อยู่ที่ความเห็นของประชาชน แล้วเราค่อยมาพิจารณา
กันอีกที ดิฉันยอมรับความคิดเห็นของท่าน จะน าเสนอให้ทางเทศบาลต าบลห้างฉัตร
ด้วยดีต่อไป 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้อภิปราย มติขอความเห็นชอบในการจัดซื้อที่ดิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ส าหรับสร้างสระพักน้ าดิบและเดินระบบท่อส่งน้ าดิบที่อยู่นอกเขตพื้นที่เทศบาล

ต าบลห้างฉัตร ให้เลื่อนการพิจารณาไปก่อน เนื่องจากเอกสารประกอบการ
พิจารณาซึ่งเป็นสาระส าคัญของการให้ความเห็นชอบให้ด าเนินกิจการภายในเขต
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในโครงการกอสร้างสระพักน้ าดิบและเดินระบบท่อส่ง
น้ าดิบของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ที่จัดส่งให้สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้
พิจารณา ยังไม่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งมีเพียงมติการประชุมสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรที่เห็นชอบให้เทศบาลต าบลห้างฉัตรท ากิจการนอกเขตโดยการ
จัดซื้อท่ีดินส าหรับสร้างสระพักน้ าดิบและเดินระบบท่อส่งน้ าดิบ 

  ดังนั้น การจัดท ากิจการนอกเขตของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างสระพักน้ าดิบและการเดินท่อส่งน้ าดิบย่อมมีผลกระทบกับพ้ืนที่ข้างเคียง 
ตลอดจนจะต้องด าเนินการวางระบบส่งน้ า (ท่อส่ง) ผ่านเส้นทางพ้ืนที่ดินของ
ประชาชนตลอดแนวส่ง ย่อมจะน ามาซึ่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่ด าเนินการ สภาเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาลจึงมติให้เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล แจ้งให้เทศบาลต าบล
ห้างฉัตร ได้จัดท าเอกสารหลักฐานที่เป็นสาระส าคัญของโครงการเพ่ิมเติม เพ่ือยื่นให้
สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้พิจารณาประกอบการวินิจฉัยในการประชุมสภาฯ 
ครั้งต่อไป โดยเอกสารที่จะต้องด าเนินการจัดท าเพิ่มเติมประกอบด้วย 

1. ให้จัดท าเอกสารที่ดินของสถานที่/พ้ืนที่ ที่จะด าเนินการจัดซื้อ ที่อยู่
ระหว่างการจัดหาทางพัสดุ  หรือมีแผนงานที่จะใช้เป็นพ้ืนที่รองรับโครงการ โดยให้
จัดท ารูปแบบแปลงที่ดินพร้อมขนาดอาณาเขตที่จะใช้ เพ่ือจะได้ทราบพิกัดที่ตั้งของ
สถานที่ด าเนินการเป็นการเบื้องต้น  ทั้งนี้ หากมีสถานที่หลายแหล่งที่อยู่ระหว่างการ
ตัดสินใจหรือการศึกษาความเป็นไปให้ ให้จัดท ารูปแบบแปลงที่ดินแยกเป็นราย
โครงการ 

2. แจ้งการด าเนินโครงการก่อสร้างให้ประชาคมหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของ
โครงการทราบ และรวมถึงหมู่บ้านที่อยู่ในแนวเขตการก่อสร้าง แม้จะยังไม่ได้ก าหนด
ว่าจะก่อสร้างในพ้ืนที่ใด แต่เมื่อมีแผนงานหรือผลการศึกษาถึงความเหมาะสมพบว่า
จะต้องด าเนินการในพ้ืนที่ใดแล้ว ก็ให้แจ้งต่อประชาคมในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านนั้น  
เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน เนื่องจากโครงการดังกล่าวอาจจะน ามาซึ่งผลกระทบต่อ
ชุมชนในระหว่างการก่อสร้าง หรือการวางท่อส่งน้ าดิบที่ต้องผ่านพ้ืนที่ข้างเคียง       
จึงจ าเป็นที่ประชาชนในพ้ืนที่ด าเนินการต้องรับทราบก่อนการด าเนินการก่อสร้าง 
พร้อมยังเป็นกิจการที่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ด าเนินการไม่ได้ผลประโยชน์โดยตรงใน
กิจการดังกล่าว และเมื่อด าเนินการแล้วให้ส าเนาหลักฐานมติที่ประชุมประชาคม
ประกอบการพิจารณา 



~ ๑๒ ~ 
 

3. จัดท ารูปแบบรายการก่อสร้างพร้อมแบบแปลนการก่อสร้างที่ผ่านการ
รับรองการแล้วประกอบการพิจารณา 

4. จัดท าแผนผังทางภูมิศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวการวางท่อ/ทางส่งน้ าดิบ
เข้าสู่ที่ผลิตน้ าประปาเทศบาลต าบลห้างฉัตรตลอดแนว 

 

- ที่ประชุมรับทราบและให้ด าเนินการตามที่ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร -    
แม่ตาลได้แจ้งต่อที่ประชุม หากเทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้จัดท าเอกสารหลักฐาน
ที่เป็นสาระส าคัญของโครงการเพิ่มเติม ให้น ามาประกอบการวินิจฉัยในการประชุม
สภาฯ ครั้งต่อไป 

 

5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพ พร้อมเลนส์ จ านวนเงิน 23,900.-บาท เนื่องจากกล้องถ่ายภาพที่มี
คุณลักษณะที่ก าหนด ตามเทศบัญญัติฯ ตัวแทนผู้จ าหน่ายแจ้งว่าได้ยกเลิกการผลิต
เพื่อวางจ าหน่ายแล้ว (ไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด) (รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ  เพ่ือ
เป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ พร้อมเลนส์ จ านวนเงิน 23,900.-บาท เนื่องจากกล้อง
ถ่ายภาพท่ีมีคุณลักษณะท่ีก าหนด ตามเทศบัญญัติฯ ตัวแทนผู้จ าหน่ายแจ้งว่าได้ยกเลิก
การผลิตเพื่อวางจ าหน่ายแล้ว (ไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด) ขอให้นายกฯ อ าไพ อวนศรี 
นายกเทศมนตรีฯ ได้อธิบายชี้แจงต่อท่ีประชุม เพ่ือให้สภาได้พิจารณาก่อนลงมต ิ
 

นางอ าไพ  อวนศรี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องถ่ายภาพ พร้อมเลนส์ จ านวนเงิน 23,900.-บาท เนื่องจากกล้องถ่ายภาพท่ีมี
คุณลักษณะท่ีก าหนด ตามเทศบัญญัติฯ ตัวแทนผู้จ าหน่ายแจ้งว่าได้ยกเลิกการผลิตเพื่อ
วางจ าหน่ายแล้ว (ไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด) ดังนั้น จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ เป็นอ านาจของสภาขอให้สภา
พิจารณาด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 
เดิม   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1.2.1 กล้องถ่ายภาพ 
พร้อมเลนส์ จ านวน 23,900.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ พร้อมเลนส์ 
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 23,900 บาท ส าหรับใช้ในงานอ านวยการเทศบาลต าบล     
ห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

    - เซ็นเซอร์ APS-C CMOS ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล 
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- หน่วยประมวลผล DIGIC 7 ตอบสนองการท างานที่รวดเร็ว ถ่ายทอดรายละเอียด
ได้ครบถ้วน 

     - ระบบโฟกัสแบบ Dual Pixel CMOS AF ปรับโฟกัสได้รวดเร็วและแม่นย า 
     - จุดโฟกัส 45 จุด เป็นแบบ Cross-type ทุกจุด 
     - ตอบสนองการโฟกัสในโหมด Live View ได้เร็วถึง 0.03 วินาที 

- ความไวแสง Auto และปรับเองตั้งแต่ ISO100-25600 (ปรับขยายได้สูงสุด00) 
     - บันทึกวิดีโอคุณภาพ Full HD 1080p 

- ฟังก์ชั่น Movie Digital IS ช่วยลดการสั่นไหว เมื่อต้องบันทึกวิดีโอและใช้งานกับ
เลนส์ที่ไม่มีระบบ IS 
- จอมอนิเตอร์ LCD ขนาด 3 นิ้ว ความละเอียด 1,040,000 พิกเซล รองรับการ
ควบคุมระบบสัมผัส ปรับมุมได้ 180 องศา ปรับหมุนได้ 270 องศา 

     - มี Wi-Fi, NFC และ Bluetooth ในตัว 
อุปกรณ์ต่อพวงครบชุดพร้อมใช้งานได้ จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 
2562 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ใหม่)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1.2.1 กล้องถ่ายภาพ 
พร้อมเลนส์ จ านวน 23,900.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ พร้อมเลนส์ 
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 23,900 บาท ส าหรับใช้ในงานอ านวยการเทศบาลต าบล     
ห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
- กล้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล   
- จอ LCD ปรับมุมอิสระ โดยมีขนาดจอไม่น้อยกว่า 3.0 นิว้  
- เลือกต าแหน่งโฟกัสได้ 
- มีระบบฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติในการจับภาพ 
- สามารถบันทึกวีดีโอ 
- ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 5 เฟรมต่อวินาที 
- รองรับการบันทึกในระบบ SD การ์ด 
อุปกรณ์ต่อพวงครบชุดพร้อมใช้งานได้ จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 
2562 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - เชิญสมาชิกสภาอภิปรายก่อนลงมต ิ
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายวสันติ์ ปราบพุทจา - เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภา 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวสันติ์ ปราบพุทจา สมาชิกสภาเขต 1 ในญัตติ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อม
เลนส์ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเรายังไม่มีกล้องถ่ายภาพ ที่เรียกว่ากล้องโปร      
ในการท างานของเทศบาลเราใช้แต่กล้องจากโทรศัพท์มือถือ ปีก่อนได้มีงานในการรับ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และสมเด็จ    
พระนางเจ้าพระบรมราชินี เทศบาลเราก็โดนต าหนิมา เพราะใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ่ายรูปตามโครงการส่งไป อ าเภอห้างฉัตรก็ต าหนิมาว่าเทศบาลไม่มีกล้องถ่ายภาพที่มี
คุณภาพใช้เลยหรือ ภาพไม่คมชัด เพราะกล้องโปรฯ ถ่ายภาพออกมาภาพจะคมชัด 
อยากให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณา เพ่ือจะจัดซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ แต่
รายละเอียดคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป จึงขอให้สภาได้พิจารณาด้วยครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก 

   - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายศักดิ์ดา อปุค า  - สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ พร้อมเลนส์ 

      โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ พร้อมเลนส์
      โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
 

มติที่ประชุม  - ที ่ป ร ะชุม มีม ติ เ ห ็น ชอบ ให้แก้ไ ข เป ลี ่ยนแปลงค าชี ้แจ งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .  2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ ประ เภทครุภ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน      
1  รายการ  เพื ่อ เป็นค่า จ ัดซื ้อกล้อ งถ่ายภาพพร้อม เลนส์ จ านวน เ ง ิน 
23,900. -บาท เนื ่อ งจากกล้องถ่ายภาพที ่มีคุณลักษณะที ่ก าหนด ตาม   
เทศบัญญัติฯ ตัวแทนผู้จ าหน่ายแจ้งว่าได้ยกเลิกการผลิตเพื่อวางจ าหน่าย
แล้ว  ( ไ ม ่ม ีจ าหน่าย ในท้อ งตลาด )มติเ อ กฉัน ท์ ด ้ว ย เ ส ีย ง ๑1  เ ส ีย ง ,      
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- ,งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นางอ าไพ  อวนศร ี - ขอแจ้งเรื่องการตรวจสอบภายในของเทศบาล ตอนนี้ตามที่ท่านเห็นเทศบาลไม่มีรั้ว 
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉันจึงมีความประสงค์จะท าการรังวัดที่ดินของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเรา 

ที่ดินของเรามีจ านวนสองแปลง ส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง สาขาห้างฉัตร จึงได้
แนะน าให้เป็นแปลงเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม เนื่องจากเราได้จ่ายค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรังวัดที่ดินไปแล้ว การรังวัดที่ดินนี้เพ่ือรองรับการก่อสร้างรั้วของเทศบาล 
จึงขอชี้แจงให้สภาทราบ 

 

นายทวิช จ าปาวัน - ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ส านักงานที่ดิน สาขาห้างฉัตร ได้ออกมาตรวจสอบ  
รางวัดแนวเขต ท่านนายกฯ ได้ปรารภว่าจะสร้างรั้วให้เทศบาล กองช่างได้ส ารวจได้
ปักหมุดแนวเขตไว้ การซื้อที่ดินไปหลายปีก่อน เป็นทุ่งนามีการถมดินไปหาหลักเขต
ไม่เจอ วันศุกร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของส านักงานที่ดินมาสอบเขตว่าจะเริ่มตรงไหน 
หาหลักหมุดไม่เจอสักหมุดเลยครับ จึงให้ความเห็นว่า ให้รวมแปลงที่ดินเป็นแปลง
เดียว ฝั่งตะวันออกไม่มีปัญหา แต่ทางตะวันตกติดกับที่นาของชาวบ้าน จึงยกเลิกการ
สอบเขต และให้ท าเรื่องเป็นรวมแปลงที่ดิน เพ่ือออกโฉนดเป็นแปลงเดียวครับ 

 

นางเพลินพิศ สองแคว - เรียนท่านประธานสภา, ท่านผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมการประชุม
ทุกท่าน ดิฉันขอน าเรียนสถานการณ์คลัง ณ ปัจจุบัน รายรับ ณ เดือนสิงหาคม 
2564 มีรายรับทั้งหมดสี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันกว่าบาท และรายจ่าย
อยู่ที่สามสิบห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นกว่าบาท หักส่วนต่างแล้วมีเงินไว้ใช้จ่ายประมาณ
ห้าล้านกว่าบาท ซึ่งทางการคลังได้กันรายจ่ายประจ าเดือนกันยายน เนื่องจากเป็น
เดือนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การคลังได้กันเงินงบประมาณไว้ประกอบไปด้วย 
รายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ที่เทศบาลได้จัดซื้อจัดจ้างไว้อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้าน
สามแสนห้าหมื่นบาท และมีเงินเดือนข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง ค่า    
เช่าบ้าน ค่าตอบแทน อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสี่แสนบาท มีรายจ่ายที่คาดว่าจะ     
ต้องจ่ายในเดือนกันยายนอีกประมาณสามแสนบาท มีเงินอุดหนุนไฟฟ้าที่จะต้องจ่าย
ให้ไฟฟ้าอีกประมาณแสนกว่าบาท คาดว่ามีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายในเดือนกันยายนซึ่ง
เป็นรายจ่ายที่ประมาณการไว้แต่ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน เพราะจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง 
อยู่เรื่อย ๆ คาดว่าจะมีรายจ่ายที่สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าบาท ซึ่งถ้ารายจ่าย
เดือนกันยายนที่เรากันไว้ หักไว้รายรับที่สามารถใช้ได้ห้าล้านกว่าบาท ก็จะมีเงินเหลือ
ประมาณสองล้านสามแสนห้าพันกว่าบาท ในสองล้านกว่านี้จะมีเงินอุดหนุนหมู่บ้าน
อีกหมู่บ้านละสองหมื่น ซึ่งจะต้องส่งคืนให้เจ้าของงบประมาณเพราะเงินหมู่บ้านละ
สองหมื่น หมู่บ้านไม่ได้ด าเนินการ มีเพียงบ้านเดียวที่ด าเนินการไปแล้วคือ หมู่ 4 
บ้านสถานี ซึ่งตอนนี้อีกหกหมู่บ้านไม่มีการด าเนินการ และก็ยังไม่มีหนังสือสั่งการมา
ชัดเจนว่า หากหมู่บ้านไม่ได้ด าเนินการต้องส่งคืนคลังหรือไม่ ตอนนี้มีรายได้ที่จะ
สามารถจ่ายได้อยู่ประมาณสองล้านกว่าบาท เราก็จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
เป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน กองช่างก็มีโครงการก่อสร้างที่แจ้งมา
เรื่อย ๆ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เงินสองล้านกว่าบาทส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่เงินก่อสร้าง
ของกองช่าง ซึ่งเงินจะชัดเจนในตอนสิ้นปีงบประมาณตอนนี้ขอแจ้งคร่าว ๆ ค่ะ 

 



~ ๑๖ ~ 
 
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ - เรียนท่านประธานสภา, ท่านผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมการประชุม

ทุกท่าน ขอเรียนสอบถามฝ่ายบริหาร เรื่องการขุดลอกรางระบายน้ า หมู่ 7 ทราบมา
ว่าได้ท าจัดซื้อจัดจ้างในการซ่อมแซมแล้ว ขอสอบถามความคืบหน้าว่าตอนนี้
ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี - ขอตอบค าถามท่านรองประธานสภาฯ ค่ะว่า ได้ด าเนินการไปแล้วสองอย่างคือ ได้ 
นายกเทศมนตรีฯ จัดซื้อวัสดุ เช่น ท่อ  และการขุดลอกรางระบายน้ าเส้นทางไปบ้านผู้ใหญ่นพดล ได้

ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าบาทรวมทั้งวัสดุที่จัดซื้อ
แล้ว คือท่อ จาก 4 นิ้ว เหลือ 2 นิ้ว  ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะประชุม
สภาได้ลงนามในหนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วค่ะ 

 

 - ดิฉันขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลทุกท่านที่ได้พิจารณา
ผ่านงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปได้ด้วยดี ซึ่ ง
งบประมาณปี 2565 อยู่ที่สี่สิบห้าล้าน ดิฉันคิดว่าจะท าประโยชน์ให้ชาวบ้านได้ให้  
สูงที่สุด มากที่สุด แผนงานต่าง ๆ ที่เราได้ด าเนินการไว้ในเทศบัญญัติ เราได้วางแผน
ไว้แล้ว เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านในทุก ๆ เรื่อง ถึงแม้ว่าในส่วนของงบลงทุนจะมี
รายละเอียดอยู่น้อยนิด แต่ตัวดิฉันเองจะไปหางบประมาณเช่นเงินอุดหนุนจากที่อ่ืน
มาช่วยเหลือชาวบ้านให้มากที่สุด ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความส าคัญของการ
ประชุมครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ 

 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - เนื่องจากว่ารายงานการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ จะเป็นเอกสารประกอบการขอ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ซึ่งรายงานการประชุมจะใช้ได้เมื่อได้รับการรับรอง
รายงานการประชุมแล้ว แต่ด้วยไม่ได้มีการเรียกประชุมสภาฯ ในวาระอันใกล้นี้ 
ดังนั้น เพ่ือให้การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่ระยะเวลาก าหนด จึงขอความเห็นชอบต่อ 
สภาฯ ขอน ารายงานการประชุมสภาสมัยนี้ โดยยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุม
แนบเอกสารการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ไปก่อน 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ตามท่ีเลขาสภาฯ แจ้ง ไม่ต้องมีการอภิปราย เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ลงมติ 

 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล)   

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ขอมติที่ประชุม  
 

ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามที่เลขานุการฯ    แจ้ง โปรดยกมือขึ้นครับ 
   - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบตามที่เลขานุการฯ แจ้ง โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการน ารายงานการประชุมสภาสมัยนี้ โดยยังไม่มีการ
รับรองรายงานการประชุมแนบเอกสารการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ไปก่อนเฉพาะการนี้
เท่านั้น มติเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธานสภา) 



~ ๑๗ ~ 
 
นายศักดิ์ดา อุปค า - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

ในวันนี้จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 
 
 

ปิดประชุมเวลา  11.30 น. 
 
(ลงชื่อ)  จ่าสิบเอก  แดนชัย  สันยาว   ผู้บันทึกการประชุม 

                        (แดนชัย  สันยาว) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่1 
กันยายน 2564  2564 ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2   
ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖4 มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการจึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
   
 
 

   (ลงชื่อ)        นเรศน์  ถาวร คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                (นายนเรศน์  ถาวร)    
            สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 

(ลงชื่อ)     สมยศ  ไชยนันตา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
             (นายสมยศ  ไชยนันตา)    
            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
    

(ลงชื่อ)    วสันติ์  ปราบพุทจา ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายวสันติ์  ปราบพุทจา) 
                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 

 สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่   28 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖4  
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อ        
วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖4  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

 
 

 (ลงชื่อ)          ศักดิ์ดา อุปค า 
    (นายศักดิ์ดา  อุปค า) 

      ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
  
  


